

## DI TÍCH LỊCH SỬ KHU VỰC CẦU KINH



Khu vực Cầu Kinh – nơi xảy ra trận đánh đầu tiên và ác liệt nhất trong chiến dịch 45 ngày đêm đánh Mỹ ở vùng hạ Cần Giuộc từ 05/6 đến 20/7/1967.

Di tích được phân bố trên 1 khu vực đồng ruộng và gò đất của 1 số hộ nông dân thuộc ấp I xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đây là loại di tích lịch sử cách mạng.

Thời Pháp thuộc những năm đầu Thế kỷ XX, thực dân Pháp tiến hành đắp một con đường đi qua vùng Hạ Cần Giuộc, chính là hương lộ 12 bây giờ. Đoạn đường ở khu vực Cầu Kinh thường bị sụt lở vì trũng và do một con rạch nhỏ chảy sát bên làm xói mòn chân lộ. Bọn Pháp liền cho đào một đoạn kinh dài hơn 1 km, cách xa cầu kinh cũ 20m về phía đông để thông thoát nước, không cho nước mỗi khi dâng lên dồn ứ lại gần con đường. Trên đoạn kinh đó bà con nông dân bắc một cái cầu (bằng gỗ) để đi lại, và cái tên “Cầu Kinh” xuất hiện từ lúc này.

Với đặc điểm tự nhiên hiểm trở, khó khăn, khu vực Cầu Kinh đã trở thành cứ điểm thuận lợi cho bộ đội ta. Ở khu vực này cách UBND xã Phước Vĩnh Tây khoảng hơn 1km về phía trái hương lộ 19 nhân dân bắc 1 cái cầu xi măng dài hơn 30m qua 1 con rạch nhỏ là Cầu Rạch Kinh. Đi khoảng 200m theo 1 con bờ nhỏ vào khu vực này chính là chiến trường ngày đó. Trên 1 khu đất rộng 2ha Tại gò Tư Phi nơi bọn Mỹ kéo xác đồng bọn của chúng chất đống để chờ trực thăng đến mang xác đi. Đi sâu hơn vào khu vực này là vùng tiếp giáp giữa 3 xã Phước Vĩnh Đông- Đông Thạnh- Phước Vĩnh Tây gọi là khu vực 3 Làng.

Năm 1963 -1964 nhân dân vùng hạ tiến hành đắp 1 con lộ và đặt tên là “con bờ chống Mỹ” băng qua cánh đồng nối dài các xã Phước Vĩnh Đông – Tân Tập – Đông Thạnh – Long Phụng. Nó như 1 con đê cao khoảng 1,5m, bề mặt rộng hơn 1m. Mục đích là tạo thành 1 thế chiến đấu liên hoàn giữa các xã, địa hình che mắt địch và bộ đội du kích của ta đóng quân, đào công sự ẩn nấp và phục kích rất tốt. Đặc biệt là phục vụ có hiệu quả trận chống càn trong chiến dịch 45 ngày đêm của quân và dân vùng hạ huyện Cần Giuộc. Sau ngày giải phóng do nhu cầu mở rộng đất đai để canh tác, nên phần lớn con đê đã bị mất hẳn.

Toàn bộ vùng này hiện nay đã thay đổi, cây cối nhà cửa đã mọc lên nhiều.

*(Nguồn từ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Cần Giuộc).*

## DI TÍCH LỊCH SỬ KHU VỰC CẦU TRE

Tên gọi Cầu Tre bắt nguồn từ hình ảnh của một cây cầu được làm bằng tre. Từ rất lâu, tại con rạch nối liền với sông Kinh Hàn có một cây cầu tre được bắc



qua để cho người dân 2 bên rạch tiện qua lại. Dần dần cây cầu tre ấy trở thành tên gọi con rạch – rạch Cầu Tre và tên riêng cho khu vực dân cư xung quanh – khu vực Cầu Tre. Cây cầu tre hiện không còn nhưng tên gọi ấy vẫn lưu truyền cho đến nay. Khu vực di tích Cầu Tre hiện nay thuộc ấp Đông An, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Phước Vĩnh Đông nối liền chiến khu Rừng Sác với trung tâm thành phố Sài Gòn. Là căn cứ cách mạng của Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định nên luôn phải đối đầu với các đợt càn quét của chính quyền tay sai. Cuối năm 1967, sau thất bại nặng nề của 2 đợt càn quét ở xã Phước Lại và Phước Vĩnh Tây, Mỹ – Ngụy tiếp tục xua quân càn quét Phước Vĩnh Đông. Đại đội trưởng Nguyễn Quang Vinh và chính trị viên Trần Đức Thơ chỉ huy, chủ động nổ súng tiêu diệt khoảng 20 tên. Bị tấn công bất ngờ và thiệt hại nặng, chúng tiếp tục đổ quân lần 2, lần 3 nhưng đều bị thất bại. Quân ta đã bắn rơi 15 trực thăng, tiêu diệt 12 đại đội Mỹ; buộc chúng phải rút lui khỏi vùng chiến.

Chiến thắng vang dội Cầu Tre đã góp phần bẻ gãy chiến thuật trực thăng vận, làm giặc vô cùng khiếp sợ. Chiến thắng đã giúp ta giữ vững được vùng căn cứ địa cách mạng, lấy lại thế chủ động trên chiến trường; cổ vũ mạnh mẽ niềm tin chiến thắng để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Cần Giuộc vững tâm, bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968.

Ngày 01/02/2018, UBND huyện Cần Giuộc tổ chức khánh thành di tích lịch sử Cầu Tre tại xã Phước Vĩnh Đông. Việc khánh thành di tích lịch sử Cầu Tre đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968, thể hiện lòng biết ơn của nhân dân huyện Cần Giuộc đối với 7 liệt sĩ và 14 thương binh thuộc Tiểu đoàn 5 Nhà Bè đã hy sinh xương máu, tô thắm trang sử hào hùng trong chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

*(Nguồn từ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và truyền thanh huyện Cần Giuộc).*

## MÃ QR CÁC KHU DI TÍCH LỊCH SỬ TẠI HUYỆN CẦN GIUỘC

